



HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

**TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN**

**Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ tới thăm và nói chuyện  
Tại Đại hội thi đua các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước  
(12/1/1967- 12/1/2017)**

CÔNG VĂN BẢN  
Số: 3769  
Ngày: 09/12/2016

*(Tài liệu tuyên truyền dùng cho tổ chức Hội và tổ chức Đoàn cơ sở).*

Trong niềm vui, phấn khởi chào mừng năm mới 2017, chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2017) chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc mừng Xuân Đinh Dậu, chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ tới thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua các Đội TNXP chống Mỹ cứu nước (12/1/1967- 12/1/2017). Sau khi thống nhất với Trung ương Đoàn, Ban tuyên truyền thi đua Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam chuyển tới các cấp bộ Đoàn, Hội tài liệu dùng trong sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt Hội, nhân dịp tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ tới thăm và nói chuyện với Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967- 12/1/2017)

Như chúng ta đã biết, bị thất bại nặng nề trên chiến trường miền Nam, Đế quốc Mỹ điên cuồng mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô chưa từng có, tiến hành cuộc “ Chiến tranh cục bộ ở miền Nam đồng thời leo thang đánh phá miền Bắc với mưu đồ biến miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá ” ngăn chặn sự chi viện to lớn về sức người, sức của của miền Bắc cho quân dân miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ và bẻ gãy tay sai ”. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 21.6.1965 Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị 71/CT-TTg về việc thành lập “ Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, của Đảng, của Đoàn, hàng vạn nam, nữ thanh niên với khí thế hùng hực của phong trào ba sẵn sàng: “ Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần ” đã hăng hái, tự nguyện xung phong gia nhập các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, Chỉ thị 71/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ xác định: “ Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước là một lực lượng lao động đặc biệt...được tổ chức và xây dựng trên ba mặt: sản xuất, chiến đấu và học tập”. Trong ba nhiệm

vụ thì sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm. Gia nhập lực lượng Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước trở thành tình cảm, nỗi khát khao của nhiều nam, nữ thanh niên kể cả thanh niên các dân tộc thiểu số, thanh niên theo đạo thiên chúa, thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường và cả những thanh niên đã nhận được giấy nhập học các trường Đại học và Trung học chuyên nghiệp... chỉ sau 3 tháng thành lập Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã có trên 5 vạn đoàn viên thanh niên của 18 tỉnh thành phố trên miền Bắc gia nhập lực lượng Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước trong đó gần một nửa là nữ thanh niên...

Ở miền Nam thực hiện quyết tâm chiến lược của Đảng tháng 3/1965, Đại hội Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam lần thứ nhất và Đại hội lực lượng thanh niên giải phóng miền Nam đã phát động phong trào 5 xung phong: “ Xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch; Xung phong tòng quân diệt giặc; Xung phong phục vụ tiền tuyến; Xung phong đi Thanh niên xung phong phục vụ chiến trường; Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông thôn” Phong trào 5 xung phong đã trở thành tiếng gọi cứu nước thôi thúc nam nữ thanh niên lên đường.

Thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam có 3 hình thức tổ chức theo yêu cầu phục vụ từng chiến trường, từng thời kỳ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bao gồm: Đội Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam tập trung của miền. Đội Thanh niên xung phong giải phóng của địa phương (tỉnh, huyện) và Đội Thanh niên xung phong cơ sở thường xuyên bám trụ tại địa bàn, phục vụ chiến đấu tại chỗ, khi có yêu cầu được bổ sung cho các đơn vị quân giải phóng hoặc bổ sung cho các Đội Thanh niên xung phong của địa phương và của miền.

Lực lượng Thanh niên xung phong đã kịp thời được tổ chức và ra quân phục vụ, đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, Lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước cũng như Lực lượng Thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam thật sự đã trở thành một binh chủng đặc biệt ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích cách mạng, sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề ở hầu hết những địa bàn nóng bỏng ác liệt, phục vụ quên mình, chiến đấu, hy sinh dũng cảm vì những tuyến đường ra mặt trận xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Chính quyền, Quân đội và Nhân dân.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã được Đảng và Bác Hồ đặc biệt quan tâm, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao. Trong thư gửi thanh niên nhân kỷ niệm lần thứ 20 Quốc khánh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2/9/1945- 2/9/1965) Bác Hồ đã khẳng định: “ Hàng vạn cháu Trai và Gái đã tình nguyện vào các Đội Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Tổ chức những Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước là một sáng kiến hay ”. Sau một năm thành lập lực lượng Thanh niên xung phong, Bác đã gửi thư khen ngợi trong thư có đoạn: “ Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu thanh niên Gái và Trai đang cố gắng vượt mọi khó khăn lập nhiều thành tích. Bác mong các cháu đoàn kết chặt chẽ, dũng cảm lao động và chiến đấu, giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập, lập nhiều thành tích chống Mỹ cứu nước để xứng đáng là thanh niên anh hùng của dân tộc anh hùng ”.

Lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước đã góp phần xứng đáng cùng quân và dân miền Bắc đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng Không quân và Hải quân của Đế quốc Mỹ, nhiều đơn vị, cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng lập nhiều chiến công xuất sắc. Để kịp thời động viên, biểu dương lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tại Hà Nội.

Đại hội vinh dự được Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với các đại biểu ưu tú của lực lượng Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước. Bác nói: “ Bác rất vui lòng với Thanh niên Việt Nam anh hùng, Việt Nam ngày càng anh hùng, càng đánh càng anh hùng. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua lần thứ nhất (1952) chúng ta mới có 7 người được tuyên dương anh hùng; Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua lần thứ hai có 95 anh hùng. Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua lần thứ ba có ít anh hùng hơn. Đại hội thứ 4 lần này có 111 anh hùng thế là ngày càng nhiều anh hùng. Trong số 111 anh hùng vừa được tuyên dương ở Đại hội có 44 anh hùng là thanh niên. Bác càng vui hơn nữa là trong 44 anh hùng có 12 anh hùng là thanh niên gái. Thế là ngày càng có nhiều anh hùng và ngày càng có nhiều thanh niên gái trở thành anh hùng. Bác nhắc các cháu một điều, điều này Bác đã nói, đồng chí Phạm Văn Đồng cũng đã nói, bây giờ Bác nhắc lại: Nhờ đâu mà chúng ta trở thành anh hùng? Nhờ có Đảng giáo dục, có Đoàn giúp đỡ, có nhân dân bồi dưỡng cho nên chúng ta mới có anh hùng. Anh hùng ấy không phải là anh hùng của một cá nhân, vì dân tộc ta anh hùng, nước ta anh hùng,

nhân dân ta anh hùng, Đảng ta anh hùng, cho nên mới nảy sinh nhiều đơn vị anh hùng và nhiều người anh hùng. Vì vậy những đơn vị và người được tặng danh hiệu trước đây đã cố gắng, nay lại phải khiêm tốn học tập và cố gắng hơn. Các cháu nào đã là anh hùng thì phải cố gắng tiến lên nữa, các cháu nào chưa anh hùng thì cố gắng phấn đấu để trở thành anh hùng”.

Bác đến thăm động viên, biểu dương thành tích các Đội Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước thể hiện sự quan tâm, chăm sóc của Đảng, Chính phủ, của Bác Hồ đối với lực lượng Đội Thanh niên xung phong non trẻ, thể hiện sự kỳ vọng và niềm tin đối với thế hệ trẻ và lực lượng Đội Thanh niên xung phong đang rèn luyện cống hiến trưởng thành trong Trường học lớn Thanh niên xung phong, tiếp tục phát huy Chủ nghĩa anh hùng cách mạng lập công xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Bài nói chuyện của Bác là lời dạy ân cần sâu sắc, là phương hướng tư tưởng, là phương châm hành động không chỉ đối với lực lượng Thanh niên xung phong mà còn đối với cả thế hệ trẻ, lời dạy của Bác Hồ đã cổ vũ động viên lực lượng Thanh niên xung phong và tuổi trẻ cả nước trong suốt nửa thế kỷ qua, vượt lên mọi khó khăn gian khổ, nỗ lực rèn luyện phấn đấu nối tiếp truyền thống anh hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với các đại biểu dự Đại hội thi đua các Đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước là một dịp để mỗi cán bộ hội viên Cựu Thanh niên xung phong, mỗi Đoàn viên thanh niên ôn lại lời Bác Hồ dạy, quán triệt và nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, về Trường học lớn Thanh niên xung phong, phát huy truyền thống phẩm chất Thanh niên xung phong, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chăm lo xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế- Xã hội các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, ở địa phương cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Căn cứ vào khả năng và điều kiện cụ thể của tổ chức Đoàn, tổ chức Hội ở địa phương cơ sở, các tổ chức Hội phối hợp với tổ chức Đoàn cùng cấp vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả thiết thực một số nhiệm vụ trọng tâm dưới đây.

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, truyền thống cách mạng, truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam, thu hút đông đảo cán bộ,

đoàn viên thanh niên, hội viên Cựu Thanh niên xung phong tham gia, với nhiều hình thức phong phú, có tính giáo dục sâu sắc, như tổ chức thăm viếng tu sửa nghĩa trang, dâng hương tượng đài liệt sĩ, các địa danh lịch sử cách mạng... tổ chức họp mặt giao lưu giữa Cựu Thanh niên xung phong và đoàn viên thanh niên, kể lại những kỷ niệm, những chiến công kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đốt lửa trại, cùng nhau hát các bài ca đi cùng năm tháng, tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng gia đình Cựu Thanh niên xung phong nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Hai là: Đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các nội dung của cuộc vận động với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương cơ sở. Mỗi tổ chức Đoàn, tổ chức Hội, mỗi Cựu Thanh niên xung phong, mỗi đoàn viên thanh niên thực hiện nói đi đôi với làm, có ít nhất một việc tốt, phù hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ba là: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2017); Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017) gắn với các hoạt động của tháng thanh niên; đón Tết cổ truyền của dân tộc, mừng Xuân Đinh Dậu, tổ chức vui Tết “ Ấm tình đồng đội”; hưởng ứng và tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác.

**Nơi nhận:**

- Hội Cựu TNXP các tỉnh, thành phố
- Đoàn TNCS- HCM các tỉnh, thành phố
- Lưu VP- Ban TT-TĐ

**BAN TUYÊN TRUYỀN- THI ĐUA  
HỘI CỰU TNXP VIỆT NAM**